

THÁI BÌNH ĐẨY MẠNH...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng, nông nghiệp và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân với các cụ chuyên gia và cựu quân tình nguyện Thái Bình giúp cách mạng Lào.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về 2 dự thảo nêu trên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau thời gian thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình ban hành năm 2017, hoạt động đối ngoại của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình hiện nay đã có nhiều thay đổi, Việt Nam ngày càng mở rộng hợp tác toàn diện với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết và thực hiện đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước, của tỉnh nên cần thiết phải ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình thay thế quy chế cũ. Quy chế mới ban hành phải căn cứ vào những quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, tuy nhiên, cần kết cấu lại số chương và điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xây Nhạ

Bu Ly, làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ chức đoàn đi thăm, ký kết chương trình hợp tác. Việc làm này làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; đồng thời, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc khuyến khích đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động đối ngoại giữa các nước trong khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thỏa thuận hợp tác phải thể hiện rõ quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên. Điều chỉnh lại một số nội dung hợp tác trong dự thảo cho phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của 2 bên. Ngoài

các nội dung hợp tác đã nêu trong dự thảo, đồng chí đề nghị bổ sung thêm nội dung hợp tác về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hợp tác trong thông tin, giáo dục truyền thống. Hợp tác trên các lĩnh vực này sẽ tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của hai tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, giới thiệu, hiểu rõ hơn tình hình và hóa của hai dân tộc, củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam và Lào, mở đường cho đối ngoại nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn chỉnh 2 dự thảo trên, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

ĐẢNG BỘ XÃ VŨ TRUNG...

(Tiếp theo trang 1)

hạng Ba; 8 Huân chương Lao động các hạng...; hàng trăm lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác... Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã Vũ Trung được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Vũ Trung tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên cơ sở đầu tư nguồn lực từ ngân sách và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn và sự ủng hộ của con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm 2014, xã Vũ Trung được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 45 triệu đồng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Vũ Trung tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã; tập trung thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn; phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Vũ Trung an lành hùng hậu đẹp, văn minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung: việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; phân bổ kinh phí mục tiêu trung tu di tích lịch sử văn hóa năm 2020; việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư dọc hai bên đường số 2 tại xã Minh Quang (Vũ Thư); đề nghị cho chủ trương bổ sung kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, trên cơ sở Kết luận số 94-KL/TU, ngày 12/2/2020 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh về chủ trương điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trong tỉnh; Thông báo số 881-TB/TU, ngày 17/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự thảo một số tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; việc phân bổ kinh phí mục tiêu trung tu di tích lịch sử văn hóa năm 2020; việc điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trong tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Đối với dự án phát triển nhà

ở thương mại khu dân cư dọc hai bên đường số 2 tại xã Minh Quang (Vũ Thư), đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thiện chủ trương đầu tư dự án với quy mô sử dụng đất hơn 38ha.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phân bổ kinh phí mục tiêu trung tu di tích lịch sử văn hóa năm 2020 theo đề xuất của Sở Tài chính. Về phương án bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất năm 2020 bố trí 818 tỷ đồng, năm 2021 bố trí 1.340,4 tỷ đồng để việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời, yêu cầu hai huyện Tĩnh Hải và Hải Thụy tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư dọc hai bên đường số 2 tại xã Minh Quang (Vũ Thư), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trong đó nêu rõ việc phê duyệt lại dự án nhằm bảo đảm phù hợp với Thông báo số 871-TB/TU, ngày 4/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về đề nghị cho chủ trương và kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình. Theo đó, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh nhất chủ trương, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung kinh phí thực hiện một số nội dung như: mua vật tư, trang thiết bị y tế; mua thuốc nhỏ mắt và hóa chất vệ sinh môi trường cho học sinh toàn tỉnh trước khi quay trở lại học tập; kinh phí diễn tập; hỗ trợ may khẩu trang. Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chính sửa, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở góp ý của các đại biểu dự họp, trong

đó có đề xuất cụ thể kinh phí thực hiện cho công tác phòng, chống dịch theo tình hình thực tế và theo từng tình huống đối phó bao gồm: tình huống 1 khi chưa có dịch (là thời điểm hiện tại); tình huống 2 khi có người nhiễm Covid-19 và tình huống 3 khi dịch đã lan ra ở các địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, trong đó có tổ chức tập huấn riêng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch; tổ chức diễn tập ở các bệnh viện và diễn tập trên địa bàn huyện, thành phố; mua sắm một số trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

MINH HƯƠNG

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt thành lập phường. UBND thành phố Thái Bình đang hoàn thiện các thủ tục công nhận thành lập phường theo quy định. Như vậy, thành phố có 5 xã gồm: Vũ Phúc, Vũ Lạc, Đông Thọ, Đông Mỹ, Vũ Chính thực hiện xây dựng NTM và đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Qua rà soát, đánh giá thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, đến nay 5/5 xã đạt chuẩn NTM theo quy định và không còn nơi xây dựng cơ bản.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ

xây dựng NTM của thành phố Thái Bình đồng thời đề nghị thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Văn phòng Điều phối NTM trung ương tiến hành thẩm định. Các sở, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện báo cáo và bảo đảm tính xác thực về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân theo quy định. Thành phố Thái Bình tập trung chỉ đạo các xã chính trang diện mạo, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát động phong trào trồng hoa, tổng vệ sinh các tuyến đường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tiến hành rà soát, kiểm tra lại các tiêu chí đã đạt

để khắc phục những mặt còn tồn tại; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đăng ký với Văn phòng Điều phối NTM trung ương tiến hành thẩm định; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận Thái Bình là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả 100% số phiếu thống nhất thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đủ điều kiện trình Trung ương tiến hành thẩm định, xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/6/2020. Việc chuẩn bị nhân sự cần chú ý bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chú ý tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên báo cáo tiến độ tổ chức đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình của cơ quan, đơn vị.

Về kiến nghị, đề xuất, vướng mắc của các đơn vị, cán bộ chuyên môn của Đảng ủy Khối đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, quy định mới về BHXH, BHYT. Tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

Tiếp nhận thiết bị và gói tầm soát ung thư

Sáng ngày 20/2, Sở Y tế Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị và gói tầm soát ung thư do Tập chí Văn hóa - Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với đơn vị sản xuất và các nhà tài trợ hỗ trợ cho tỉnh.

Thiết bị và gói tầm soát ung thư gồm một máy xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung và các thiết bị đồng bộ đi kèm để thực hiện hoàn chỉnh quy trình xét nghiệm. Trong đợt đầu triển khai, tỉnh có 1.000 test (tương đương với 1.000 ca) được thực hiện xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị tiếp nhận vận hành hệ thống máy xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có kế hoạch tổ chức đào tạo cán bộ chuyên môn để vận hành thiết bị được tài trợ hiệu quả. Việc khám, xét nghiệm tầm soát ung thư sẽ giúp phát hiện ung thư từ giai đoạn sớm khi chưa có biểu hiện bệnh, bệnh còn nhẹ hay khi khối u còn rất nhỏ, chưa đi căn sẽ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, đạt hiệu quả cao.

HOANG THIA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

THÁI THUY Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè từ ngày 2/3

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thuy có 31.000 con lợn, 1,3 triệu con gia cầm và trên 7.000 con trâu, bò. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngày 12/2/2020, UBND huyện Thái Thuy ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2020.

Theo kế hoạch, thời gian tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 2 - 22/3/2020 và tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng. Toàn huyện phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò đạt 80% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái và đực giống đạt 90% trở lên; tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm đạt tối thiểu 80% trở lên so với tổng đàn.

THANH HUYỀN

Những năm qua, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh không ngừng đổi mới cả về tư duy và phương pháp công tác; chủ động nắm, dự báo, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, phương châm công tác bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Chủ động nắm chắc tình hình, những năm qua, đơn vị đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giải quyết ổn định tình hình ở những nơi khiếu kiện đông người; những vấn đề liên quan đến an ninh xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, ngăn chặn hoạt động của các tổ đạo...; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng. Phòng cũng đã tham mưu xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống khủng bố; tổ chức thành công các cuộc diễn tập phòng, chống khủng

PHÒNG THAM MƯU, CÔNG AN TỈNH Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự



Lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh triển khai công tác nghiệp vụ.

bố, phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, ngăn

chặn hoạt động phá hoại nội bộ... Chủ động nghiên cứu xây dựng và tham gia xây dựng các đề án, phương án, kế hoạch xử lý các tình huống phức tạp,

nhạy cảm, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT như: đề án công tác công an phục vụ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm ANTT phục vụ phát triển

kinh tế biển, tăng cường toàn diện công an cấp huyện, đề án chống phân động, giải quyết vụ việc gây rối trật tự công cộng, giải quyết tình hình khiếu kiện phức tạp, phương án bảo đảm ANTT phục vụ giải phóng mặt bằng tại các dự án. Phòng cũng đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá, phân loại các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp trước khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình ANTT ở địa phương, Phòng Tham mưu chủ trì xây dựng văn bản đề Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chỉ thị và tổ chức triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đấu tranh ngăn chặn các vụ phạm về pháp...; chỉ đạo các ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vụ phạm hành chính, việc lập hồ sơ, áp dụng biện pháp đưa các

đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức huy động lực lượng tập trung giải quyết địa bàn trọng điểm, điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả công tác của Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã góp phần quan trọng để 8 năm liên tục Thái Bình không xảy ra đột phá trong dịp tết Nguyên đán; bảo đảm tốt ANTT ở địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, ngành Công an trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh; 45 cá nhân được tặng huân chương, huy chương các hạng. Từ năm 1998 đến nay, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh liên tiếp được công nhận đơn vị quyết thắng; 12 năm liền (2008 - 2019) được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở", năm 2016 được tặng cờ thi đua của Chính phủ; Đảng bộ Phòng 18 năm liền

(2001 - 2019) được công nhận trong sạch, vững mạnh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, năm 2019, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, của lực lượng, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tự nâng cao trình độ; nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén, sắc sảo trong phân tích, đánh giá tình hình để phát hiện những vấn đề mới, chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp bảo đảm tốt ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN TÙNG